

# บทเรียนจากสิงคโปร์สู่การดำเนินการตามอนุสัญญา CITES ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ดาราดพร ไชยรัตน์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สำหรับกลุ่ม 2 เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย (Security) 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การเงินและเศรษฐศาสตร์ (2) การศึกษาและการพัฒนา (3) สังคม วิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาพ (4) สิ่งแวดล้อมและการป้องกัน สิ่งที่เรียนรู้จากสิงคโปร์คือ การใช้แนวทางการบูรณาการ (Integrated approach) ซึ่งเป็นการใช้หลักการที่หลากหลายประกอบเข้าด้วยกันในการดำเนินการ เพราะความคิดที่หลากหลายจะนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาได้หลากหลายและดีกว่า โดยมีความคิดที่ว่าไม่มีแนวทางแก้ไขหนึ่งเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ใช้แก้ปัญหาได้ทั้งหมด (No one-size-fits-all solution) และการใช้แนวทาง Whole-of-Government Approach คือ การบูรณาการนโยบายและการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อหาทางออกของปัญหา การใช้แนวทาง Whole-of-government approach ช่วยให้การดำเนินงานโดยหน่วยงานใด ๆ เพียงหน่วยงานเดียว นอกจากนี้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีหลักนิติธรรม (Rule of law) ที่เข้มแข็ง ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศว่ามีความเป็นธรรม โปร่งใส หัวใจหลักที่ทำให้สิงคโปร์พัฒนาอย่างก้าวกระโดด คือ การคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าทำ มีการทำงานอย่างบูรณาการ การดำเนินการใด ๆ จะมีการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ครบวงจร ใส่ใจทุกรายละเอียด มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big data ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ลืมความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มองผลกระทบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่างรอบด้าน ไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับประชาชน ซึ่งสิ่งที่เรียนรู้จากสิงคโปร์เหล่านี้สามารถนำมาปรับ

ใช้กับการดำเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงของประเทศไทยด้วย

ปัจจุบันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญา CITES ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังพบว่ามีข้อจำกัดบางประการ เช่น ระบบ National Single Window ที่ใช้สำหรับยื่นคำขออนุญาตนำเข้า ส่งออก สัตว์ป่า ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทั้งกระบวนการตั้งแต่การยื่นคำขอ จนกระทั่ง การตรวจปล่อยสัตว์ป่าเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ยังไม่มีการนำเทคโนโลยีอื่น มาช่วยสร้างทางเลือกในการดำเนินการในเรื่องการขออนุญาตนำเข้า ส่งออก สัตว์ป่า การครอบครองสัตว์ป่าบัญชี CITES ภายในประเทศยังไม่มี การควบคุมที่ชัดเจน มีเพียงขอให้แจ้งจำนวนสัตว์ป่ากรณีที่มีการเพิ่มหรือลดลงไป โดยไม่ได้มีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม บทกำหนดโทษของพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 สำหรับการนำเข้า ส่งออก สัตว์ป่าตามบัญชี CITES ที่ผิดกฎหมาย กำหนดไว้ค่อนข้างต่ำ การป้องกันปราบปรามการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศผิดกฎหมาย มีกฎหมาย

หลายฉบับที่ปฏิบัติโดยหลายหน่วยงาน ยังไม่มีการบูรณาการสำหรับการทำงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ การส่งคืนสัตว์ป่าของกลางที่มีได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย (Non-native species) ไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าสัตว์ป่าของกลางนั้นจะตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งใช้ระยะเวลา 1 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณีตามกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่าในระยะเวลายาวนาน รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน ประชาชน รวมถึงสาธารณชนยังไม่รับทราบถึงกฎระเบียบการค้าสัตว์ป่าที่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า อย่างทั่วถึง

ดังนั้น หากมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ อำนวยประโยชน์ให้ผู้ประสงค์นำเข้า ส่งออก สัตว์ป่าระหว่างประเทศ มีกฎระเบียบที่ครอบคลุมและมีการบังคับใช้ที่เข้มแข็งจริงจัง มีการดำเนินการอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ และเปิดช่องทางให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประเทศไทยจะสามารถมีการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศที่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา CITES ไม่กระทบต่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าตามธรรมชาติ และประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าระหว่าง

ประเทศที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงขอเสนอ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงสำหรับการดำเนินการ ตามอนุสัญญา CITES ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าควรพิจารณานำ หลักการ Whole-of-Government Approach และหลักการ Integrated Approach มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการดังนี้

## 1. การค้าสัตว์ป่าบัญชี CITES ให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งอนุสัญญา

ควรพิจารณาการพัฒนา Application สำหรับใช้งานบนมือถือ ร่วมกันกับผู้ประกอบการ ที่ค้าสัตว์ป่า หรือหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์นำเข้า ส่งออกสัตว์ป่าบัญชี CITES ให้ได้รับความ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แม้ว่าปัจจุบันมี การใช้ National Single Window มาช่วย ในกระบวนการยื่นขออนุญาตและจ่ายค่าธรรมเนียม สำหรับการขออนุญาตนำเข้า ส่งออกสัตว์ป่า บัญชี CITES อยู่แล้ว แต่การมี Application ที่ใช้งานบนมือถือจะช่วยอำนวยความสะดวก ผู้ขออนุญาตเพิ่มขึ้น เพราะสามารถดำเนินการ เมื่อใดและที่ใดก็ได้

เสนอให้ออกกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะเพาะพันธุ์และค้า สัตว์ป่าบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES ต้อง ขออนุญาตเพาะพันธุ์และค้าสัตว์ ป่าบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES ต่อกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งจะต้องมี

การจัดทำบัญชีสัตว์ป่าที่เป็นตัวอย่าง พันธุ์สัตว์ป่าบัญชี CITES (CITES specimens) ทั้งนี้ เพื่อสามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์ป่า ซาก และผลิตภัณฑ์ของสัตว์ป่า รวมถึงช่วยป้องกันการ สวมสัตว์ป่าผิดกฎหมายมาค้าขายในรูปสัตว์ ป่าที่ถูกกฎหมาย (Selling of illegal CITES -listed species laundered through the legal market) ที่มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น

## 2. การป้องกันและปราบปรามการค้า สัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย

การดำเนินงานภายในประเทศ เสนอให้เร่งรัดการออกพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... เพื่อเสริม ให้กฎหมายมีความครอบคลุมรอบด้าน มีบทลงโทษที่เหมาะสมมากขึ้น และให้มีการ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพ

ระดับนโยบาย ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการค้าสัตว์ ป่าพืชป่าที่ผิดกฎหมาย โดยจะเข้าร่วมการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่า และพืชป่าผิดกฎหมาย (London 2018 Illegal Wildlife Trade Conference) ซึ่ง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งจะเป็นแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้แทน ระดับนโยบายจากนานาประเทศที่ร่วมมือกัน

ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นประเด็นที่สหราชอาณาจักรให้ความสำคัญ ในการขับเคลื่อนในเวทีโลก แต่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในระดับชาติในระยะยาว โดยหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ควรประกอบด้วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกแก่สาธารณชน เพื่อให้มีความครบถ้วน รอบด้านในการปฏิบัติ

เสนอใช้หลักการ Action-oriented approach to intelligence reports โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกร่วมกันระหว่างเครือข่ายบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ หน่วยงานปฏิบัติการอนุสัญญา CITES ตำรวจ ศุลกากร และทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงภาคประชาชน มีการติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย โดยประสานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพในการจับกุมผู้กระทำความผิด หากสินค้าผิดกฎหมายที่เป็นสัตว์ป่ากำลังจะออกจากท่า ฟื้นความรับผิดชอบของประเทศ ก็ประสานแจ้งข้อมูลไปยังประเทศปลายทางเพื่อให้ดำเนินการจับกุม ซึ่งใช้ในกรณีเป็นสินค้านำผ่าน (Transit) โดยอาจจะแจ้งฝ่ายปฏิบัติการอนุสัญญา CITES ประเทศปลายทาง

ผ่านศุลกากรโลก (WTO) และตำรวจสากล (INTERPOL)

ควรจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อร่วมกันสืบสวนสอบสวนเครือข่ายอาชญากรรมที่ลักลอบขนส่งและค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

เสนอให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกันดำเนินการเฝ้าระวังลาดตระเวน สืบสวน ตรวจสอบปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ ณ บริเวณด่านพรมแดน ท่าอากาศยานนานาชาติ รวมถึงท่าเรือด้วย โดยประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กองร้อยทหารพราน เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กองกำลังสุรนารี ตำรวจน้ำ ด้านตรวจสัตว์น้ำ ด้านตรวจพืช ด้านกักกันสัตว์ ตำรวจท่องเที่ยว สำหรับด้านท่าอากาศยาน ควรเพิ่มการเฝ้าระวัง ตรวจสอบสินค้าบริเวณคลังสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่า ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าอีกประการหนึ่งด้วย

การนำเทคโนโลยีและเทคนิคพิเศษอื่น ๆ มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

ควรมีการแบ่งปันการใช้ Application ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันมีกรมศุลกากรที่มีการใช้ Application ที่ช่วยดำเนินการ Risk assessment ซึ่งเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดูเส้นทาง ที่มีความเสี่ยงที่มักใช้ขนส่งสินค้าสัตว์ป่า ผิดกฎหมาย เช่น ข้อมูลผู้เดินทาง บริษัท ขนส่งจากประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง ท่าเรือ/ท่าอากาศยานที่ใช้ เพื่อระบุเส้นทางที่ มักใช้เป็นเป้าหมายในการขนส่งสินค้าสัตว์ป่า ผิดกฎหมาย (to target illicit wildlife trade route) และเพิ่มความเข้มงวดการ ตรวจสอบเส้นทางเป้าหมายตามการ วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยตรวจสอบสินค้าใน คลังสินค้า (Cargo) ที่มาจากประเทศ เป้าหมาย รวมทั้งตรวจสอบผู้โดยสารและ สัมภาระที่มาจากเส้นทางเสี่ยงดังกล่าว

เสนอการใช้เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อ สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการการลักลอบขนส่ง สัตว์ป่าผิดกฎหมาย เช่น ใช้สุนัขดมกลิ่น (Sniffer dogs) ในพื้นที่ท่าอากาศยาน นานาชาติ เพื่อช่วยค้นหาสัตว์ป่าที่อาจถูก ลักลอบขนส่งมากับสัมภาระของผู้เดินทาง จากเส้นทางที่มีความเสี่ยงดังกล่าว

การสร้างร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สากลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จับกุมผู้กระทำความผิด โดยให้ความสำคัญ

ในเรื่องการหารือระดับทวิภาคี ระดับพหุภาคี กับประเทศที่จะช่วยกันต่อต้านการค้าสัตว์ป่า ผิดกฎหมาย โดยเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างประเทศแทรกเรื่องความร่วมมือด้าน การป้องกันการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายใน วาระ (หากเป็นไปได้) และพยายามผลักดัน ให้มี Common law สำหรับประเทศใน ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเด็นการ กำหนดสัตว์ป่าบางชนิดที่พบว่ามี การลักลอบ ค้าระหว่างประเทศเป็นประจำ ให้เป็นสัตว์ ป่าคุ้มครองของภูมิภาคเพื่อประสิทธิภาพใน การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ

เพิ่มทักษะให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้ กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

เสนอให้เพิ่มทักษะ เสริมสร้าง ศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมายที่ปฏิบัติ หน้าที่อยู่ ณ บริเวณท่าอากาศยาน ท่าเรือ และชายแดน อย่างต่อเนื่องทุกปี เจ้าหน้าที่ เหล่านี้ควรได้รับการฝึกอบรมวิธีการวิเคราะห์ ผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะขนส่งสินค้า ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสินค้าสัตว์ป่า วิธีการ สืบสวนสอบสวนรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ต้อง สงสัย วิธีการค้นตัวเพื่อหาสินค้าสัตว์ป่า ผิดกฎหมาย การพัฒนาทักษะทางภาษาที่สาม เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้านที่ มีพรมแดนติดกับด่านที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่อยู่เป็นประจำ รวมถึงให้ความรู้ที่เป็น ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญา

CITES เช่น มติที่ประชุม (Resolutions) และการจำแนกชนิดพันธุ์บัญชี CITES ซึ่งบัญชีชนิดพันธุ์จะมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 3 ปี ตามรอบการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญา CITES (CITES CoP)

การให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการกระทำ ความผิด ด้านสัตว์ป่า

เสนอให้สร้าง Platform เพื่อรวบรวม ช่องทางการแจ้งเบาะแส/การพบเห็นการค้า สัตว์ป่าผิดกฎหมายที่โพสต์ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อันถือเป็นอาชญากรรม ทางคอมพิวเตอร์ (Cyber crime) รูปแบบหนึ่ง ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ มีช่องทางรับแจ้ง เบาะแสเป็นของตนเอง แต่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกัน เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มี 2 ช่องทาง ได้แก่ Hotline 1362 และ Facebook page ของชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำ ความผิดด้านสัตว์ป่า (ชุดเหยี่ยวดง) สำหรับกอง บังคับการปราบปรามการกระทำ ความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก. ปอท.) สามารถแจ้งผ่าน Facebook page ของ บก. ปอท. และ Application “จำฮุก” หากประชาชนพบว่ามีกรกระทำ ความผิด ให้ Capture หน้าเว็บไซต์ หรือหน้า Social media ต่าง ๆ เช่น Line, Facebook แล้ว ส่งเข้าช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าว ข้างต้น นอกจากนี้ Application “จำฮุก”

ยังทำหน้าที่เป็นสถานีตำรวจออนไลน์ด้วย โดยใช้ตำรวจและอาสาสมัครในการให้ข้อมูล ปรีกษาและแนะนำประชาชน ซึ่งนอกจาก ประชาชนจะสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำ ความผิดแล้ว ยังสามารถสนทนาออนไลน์ หรือวิดีโอคอลเพื่อสอบถามข้อมูล และ เจ้าหน้าที่สามารถโต้ตอบให้คำปรึกษา เบื้องต้นได้แบบทันทีและตลอดเวลา (Real time)

การมี Platform จะช่วยเชื่อมโยงช่องทาง เหล่านี้เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ และเป็นการสร้าง เครือข่ายระหว่างภาครัฐและประชาชน ซึ่งเป็นการนำแนวทางที่สิงคโปร์ใช้ คือ แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบหลาย มือช่วยกัน (Many helping hands community involvement approach) ที่สามารถช่วยใน การจัดการปัญหาที่มีหลายแง่มุม

การจัดการสัตว์ป่าของกลาง

แม้ว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะมีแนวทางการจัดการสัตว์ป่า ของกลางอยู่แล้ว ซึ่งระบุให้มีการทำเครื่องหมาย ตรวจนับสต็อก แต่ควรข้มงวดให้มีการปฏิบัติตาม แนวทางการจัดการของกลางอย่างเคร่งครัด ควรให้มีการจัดทำฐานข้อมูล DNA โดยเฉพาะ สัตว์ป่าของกลางที่เป็นสัตว์ป่าบัญชีแนบท้าย ที่ 1 ควรสนับสนุนงบประมาณให้ทำการติดตั้ง CCTV และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ในบริเวณ

ที่เก็บรักษาสัตว์ป่าของกลาง สามารถตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเห็นควรแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการคืนสัตว์ป่าของกลางกลับไปยังประเทศถิ่นกำเนิด ให้สามารถส่งกลับโดยเร็วโดยมิต้องใช้เวลารอคอยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่ภาคีสมาชิกจะต้องปฏิบัติให้อนุวัติอนุสัญญา CITES

เสนอการร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ไม่ว่าจะ เป็นในรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญการดูแลสัตว์ป่า เงินทุนสนับสนุน หรือการร่วมบริหารจัดการ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า (Rescue center) ที่สามารถดูแลสัตว์ป่าของกลางที่มีชีวิต บางชนิด ตั้งแต่แรกจับ จนกระทั่งพร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ (ในกรณีเป็นสัตว์ป่าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย (nativespecies)) หรือส่งคืนประเทศถิ่นกำเนิดสำหรับชนิดพันธุ์ที่มีได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย (non-native species) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ

### 3. การให้ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักให้สาธารณชน

เสนอโปรแกรมการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบ บทลงโทษ รวมถึงการเสนอใช้สินค้าทดแทน แก่นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป และนักเรียน เพื่อลดความต้องการใช้ประโยชน์สินค้าสัตว์ป่าที่ถูกค้า

อย่างผิดกฎหมาย (Demand reduction on illegal-traded wildlife specimens) รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า ความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า รวมถึงการเป็นแนวร่วมในการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับให้ความสะดวกแก่ผู้ยื่นขออนุญาตนำเข้า ส่งออกสัตว์ป่าตามกฎหมาย มีความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติตามอนุสัญญา CITES เชื่อได้ว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างรายได้จากการค้าสัตว์ป่าบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES และสามารถป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ